



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Côn Đảo ngày 2/5/2016

### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa Quý cử tri :

Tôi tên là Phùng Anh Huy, hộ khẩu thường trú tại Khu 6, huyện Côn Đảo. Hiện đang công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Huyện Côn Đảo.

Năm 1995, tôi rất vui mừng được Huyện Côn Đảo nhận vào công tác, trải qua hơn 20 năm sống và làm việc tại Côn Đảo qua các đơn vị như Phòng Tổ chức - Lao Động và Xã hội, Ban Quản Lý Chợ Côn Đảo, Phòng Kinh tế Huyện Côn Đảo, Ủy Ban Kiểm tra Huyện Côn Đảo tôi luôn cố gắng học tập và làm việc hết sức mình để phục vụ cho sự phát triển chung của huyện nhà. Qua quá trình sinh sống và làm việc tôi cũng rất xúc động khi nhận được nhiều sự thương yêu của bà con , nhân dân trên đảo.

Kính thưa quý vị cử tri, là một người được trưởng thành cùng với sự phát triển của Côn Đảo trong 20 năm qua, để phục vụ nhiều hơn nữa cho Côn đảo, cho dù có được trúng cử để trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ này hay không, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho quá trình xây dựng và phát triển của Côn Đảo, tôi luôn xem đó như là một nghĩa vụ thiêng liêng mà tôi phải thực hiện để làm tròn bổn phận của một công dân đối với vùng đất Côn Đảo anh hùng.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác tại Ủy Ban Kiểm tra huyện Ủy và đã trải qua các vị trí công tác tại các cơ quan trực thuộc UBND huyện. tôi sẽ cùng với các Đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng tập trung vào các lĩnh vực sau:

1/ Tập trung nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, luôn luôn lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với chính quyền về những yêu cầu cần tiếp tục được quan tâm đối với công tác nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền nhất là việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chuyển tải đầy đủ, trung thực và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng các kiến nghị chính đáng liên quan đến bà con cử tri một cách nhanh nhất.

2/ Đề góp phần xây dựng chính quyền trong sạch , vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, với vị trí đang công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, tôi sẽ cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến công tác quản lý cán bộ, Đảng viên theo đúng quy định của pháp luật.

3/ Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, cùng với những người thân trong gia đình, sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người.

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trân trọng./.

NGƯỜI ỦNG CỬ



Phùng Anh Huy